



# PARADISE PARK

SHOPPING CENTER

เลขที่ กจก.006/2564

18 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง เพื่อทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
เรียน ท่านคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด

ด้วย บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอ็ม บี เค มีความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงทางด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ "โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน และได้มีการเผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ แล้วนั้น

ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านรวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไพบรียาภรณ์ แข็งแรง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

หมายเหตุ: "บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงินหรือสิ่งของผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการรับสินบน"

สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-780-1000

กจก 2564006

FM-PDP-OSM-026-R02 (วันที่บังคับใช้ 28/06/2562)



# PARADISE PARK

เลขที่ กจก.007/2564

SHOPPING CENTER

18 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็ม บี เค  
เรียน ท่านลูกค้าและลูกค้าทางธุรกิจ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอ็ม บี เค ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขผ่านสินค้าและบริการสู่กลุ่มลูกค้า ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ "โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัทฯ ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งรวมถึง สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง ที่พัก เป็นต้น โดยบริษัทฯ ขอโน้มรับความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตของท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์ เฟลส สเวนหลวง จำกัด และบริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และถือโอกาสขอพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวไปรยาภรณ์ แจ็งแจง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

หมายเหตุ: "บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบิวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงินหรือสิ่งของผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการรับสินบน"

สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-780-1000

กจก 2564007

FM-PDP-OSM-026-R02 (วันที่บังคับใช้ 28/06/2562)